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บันทกึรายงานการประชุมวิสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

 ครั้งที่  1  ประจําปี  2556 
 
 

  
 
 

 
 

วันอังคารที ่ 21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556   
เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 



 - ๒ - 
บนัทกึรายงานการประชุมวสิามญั  สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์   

  ครั้งที่ 1  ประจําปี  2556   
วันอังคารที่  21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  เวลา  10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่าประชุม 
 

1. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางนิภา เจนจบธรรม รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ รองประธานสภาฯ 
4. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
6. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
7. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
8. นายวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
9. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 5  อ.เมือง 

10. นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต ๖  อ.เมือง 
11. นางสาวพรพรรณ์ นิลมุด ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่ 
12. นายสมพงษ์ มาลากรณ ์ ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
13. นายณัฐวุฒิ พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มสัก 
14. นางฐิตินันท์ พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 4  อ.หล่มสัก 
15. นางสาวจิราพร เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก 
16. นายดิลก ประทุมทอง ส.อบจ. เขต 1  อ.วิเชียรบุรี 
17. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุรี 
18. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
19. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
20. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ. เขต 1  อ.หล่มเก่า 
21. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มเก่า 
22. นายประภาส รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1  อ.บึงสามพัน 
23. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
24. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต 1  อ.ศรีเทพ 
25. นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ 
26. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1  อ.วังโป่ง 
27. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ส.อบจ.เขต 2   อ.ชนแดน 
28. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ ส.อบจ. เขต 1  อ.เขาค้อ 
29. นายอบ แสงนก ส.อบจ.เขต 1   อ.น้ําหนาว    

 
 
 

 
/รายช่ือฝ่าย... 



 - ๓ - 
รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัทิีไ่ม่มาประชุม 

 
1. นายกษพงษ์ ชวาลสันตติ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก        หมายเหตุ: ลากิจ 
2. นายสถาพร อาสมาน ส.อบจ. เขต 1  อ.หนองไผ่       หมายเหตุ: ลากิจ 

 
รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ุ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายพันคํา เจริญสุข ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8.  นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
9. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

10. นางสายชล สุนทร ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อํานวยการกองคลัง 
12. นายสํารวย เจอะแก่นหอม ผู้อํานวยการกองช่าง 
13. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้อํานวยการโรงเรียนอบจ.พช. (วังชมภูวิทยาคม) 
14. นางชุติมา ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางกมลวรรณ นามวงษ์  หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
16. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
18. นางน้ําผึ้ง ฟักศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
19. นางบุญสิตา คํามา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุมฯ 
20. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
21. นางศิริพร นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและพัฒนารายได้ 
23. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
24. นายชูศักด์ิ ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
25. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
26. นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
27. นางนงเยาว์ กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ 4 
28. นางอรวรรณ งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  
29. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 
30. นายธนัฒพร จันทร์จอม ช่างไฟฟ้า 

 
 
 

/รายช่ือ... 



 - ๔ - 
รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

29. นายอรรณพ พรหมเศรณ ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว  
30. นางธัญสินี จตุพจน์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
31. นางจินตนา โสภากาศ เจ้าพนักงานธุรการ 2 
32. นางสาวกัณฐมณี พิลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
33. นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
34. นางสาวสมถวิล อรรถพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
35. นางสาวณัฐชยาน์ ทัดช่อม่วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 
รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 

1. ร.ต.ต.สมศักด์ิ นาคพิน รอง สว.(ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
2. ร.ต.ต.ชัยประคอง นิลเหล็กเพชร รอง สว (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์  
3. ร.ท.สถิตย์ กองพล เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุฯ 921  
4. นายทรงศักด์ิ เมฆประยูร ผู้สังเกตการณ์  
5. นายสมพงษ์ ทองอินทร์ บก.นสพ.ประเด็นข่าว  
6. นายพันคํา เทศประสิทธ์ิ ผู้สื่อข่าว นสพ.ชาติไทย  
7. นายประธาน  จันละมุด บก.นสพ. ฐานเพชรบูรณ์ 
8. นายกําแหง กลิ่นเทศ ผู้สื่อข่าว นสพ.หลักเมือง 
9. นางสาวบุญยมาศ สิงคชาติ ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาธิปไตย 

10. นายวีรเทพ ปรมพุฒิ ผู้สื่อข่าว นสพ.เอกรัฐ 
11. นางลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทัศน์ ช่อง 3 
12. นางอัญชลี ทองพันธ์ ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชบุระ  
13. นางเจนจิรา มาชัน ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรบูรณ์โพสต์ 
14. นายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสือ่มวลชนเพชรบูรณ์ 
15. นายอารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวสด 
16. นายหนึ่ง มณีวรรณ ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทัศน์ช่อง 7 
17. นายอนุสรณ์ เอมพิณ ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์เคเบิ้ลทีวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระ... 



 - ๕ - 
ระเบยีบวาระการประชุมวิสามญั สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ์   

ครั้งที่ 1  ประจําปี ๒๕๕6 
วันอังคารที่  21 พฤษภาคม  ๒๕๕6  เวลา 10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2556     
  วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2556 จํานวน 22 หน้า ได้นําข้อมูลเผยแพรผ่่าน  
  เครือข่าย Internet ภายใต้ Website ช่ือ http://www.phetchabunpao.go.th
  เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
 

ระเบยีบวาระที ่ 3 เรื่อง รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสภาองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์ 
3.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3.2 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ
4.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
      บรหิารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556  
      ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      4.1.1 สาํนักปลัดฯ  
               (1) ประเภทครภัุณฑ์สํานักงาน 3 รายการ 
      4.1.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
               (1) ประเภทครภัุณฑ์การเกษตร 1 รายการ 
      4.1.3 กองพัสดุและทรพัย์สิน 
               (1) ประเภทเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
                    1 รายการ  
4.2 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 ในหมวด   
      ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (กองการศึกษาฯ) 
4.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน   
      จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สมทบโครงการก่อสร้าง 
      อาคารเรยีนและอาคารประกอบ(รหัส สน.ศท.4/12) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2556 ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (กองการศึกษาฯ) 
4.4 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
      ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 
 

 

/4.5 ญัตติ... 
 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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ระเบยีบวาระที ่

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
เรื่อง 

4.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
      หนึ่งปีงบประมาณ (สํานักปลัดฯ) 
4.6 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง  
      (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
 
อื่น ๆ  

 
 
 
 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงาน... 
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บนัทกึรายงานการประชุมวสิามญั สภาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบูรณ์   

ครั้งที่ 1 ประจําปี  2556 
วันอังคารที่  21  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เวลา  10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์
 

เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐ น. 
 

เลขานกุารสภาฯ  
(นายบรรเทงิ สิงหส์ถิตย์) 
 

     ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาลงช่ือ 
เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เพื่อให้การประชุมดําเนินการไปตามระเบียบ
วาระการประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทําหน้าที่ประธานที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญรอง
ประธานสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ท่านนิภา เจนจบธรรมและท่านจันทนา วัฒนกติานนท ์
ขึ้นทําหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ในการประชุม ขอเรียนเชิญครับ  
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุม
วิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2556 
ด้วยฝ่ายบริหารได้ย่ืนคําร้องต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ญัตติสําคัญเร่งด่วน และ
ปรึกษาหารือข้อราชการสําคัญเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าญัตติดังกล่าวมีความสําคัญจําเป็นเร่งด่วน 
และต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุม
สามัญประจําปี เพื่อให้การประชุมสภาฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 36 (1) 
เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศเรียก
ประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2556 มีกําหนด 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จึง
ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
ลงชื่อ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  
     ในลําดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ กราบเรียนเชิญครับ   
 

ประธานทีป่ระชุม 
(นายวรโชติ สคุนธ์ขจร) 
ประธานสภาอบจ.พช. 
 

     เรี ยน  นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เพชรบู รณ์  รองนายกฯ  
ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ  ผู้อํานวยการกอง 
ทุกกอง สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยฝ่ายบริหารได้ย่ืนญัตติ
สําคัญเร่งด่วน ให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อฝ่ายบริหาร
จะได้นําไปดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

/ประธาน... 
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     ประธานสภาฯ ได้พิจารณาญัตติสําคัญเร่งด่วนตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
มาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เรียกและนัด
ประชุมสภาฯ ในวันนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ต่อสภาฯ ร่วมกัน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2556 ณ บัดนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีป่ระชุม: 

     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      สมาชิกสภาฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2555 บัดนี้ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่งครบ 1 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2556 ซึ่งกฎหมายกําหนดให้สมาชิกสภา ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ครบ 1 ปี คือต้ังแต่วันที่ 
23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2556 แบบฟอร์มการยื่นเอกสาร ได้จัดส่ง
ให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์แล้ว และให้จัดส่งเอกสารไปที่ สํานักงาน ป.ป.ช 
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-2823161 – 5 ต่อ 409 806  
 

       รับทราบ 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

       ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
       รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยแรก ครั้งที ่1 ประจําปี 2556 
วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2556 จํานวน 22 หน้า ได้นําเผยแพร่ผ่านเครือข่าย 
Internet ภายใต้ Website ช่ือ http://www.phetchabunpao.go.th      
เป็นการล่วงหน้าแล้ว 
       มีสมาชิกท่านใดแก้ ไขหรือไม่ . . . เชิญนะครับ  ถ้าไม่มี . . .ผมขอมติ 
ที่ประชุมแห่งนี้นะครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาฯ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
ยกมือด้วยครับ.... เป็นเอกฉันท์ 
 

       รับรอง 
 

ประธานทีป่ระชุม        ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
       เชิญคณะกรรมการรายงานทีละคณะ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมรายงานครับ  
 

นายพงษพ์นัธ ์ วิภาจักษณกลุ        เรียน  ประธานสภาฯ  ที่เคารพ ด้วย คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  
      1. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ประธานกรรมการ  
      2. นายชํานาญ มีวันเนือง กรรมการ 
      3. นายอัคนี พรพฤฒิพนัธ์ุ กรรมการ 
      4. นายสมพงษ์ มาลากรณ์ กรรมการ 
 

                                                        /5.นายพงษ์พันธ์... 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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     5. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล กรรมการ 
     6. ว่าที่ร.ต.ชัชวาลย์ รักหาญ กรรมการ 
     7. นางสาวพรพรรณ์ นิลมุด กรรมการและเลขานุการ  
     ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นกระผมนายพงษ์พันธ์  
วิภาจักษณกุล ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการฯ  ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อ
สภาฯ เพื่อทราบดังนี้  
     1. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน  1  ครั้ง คือ ประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕6 
เมื่อวันที่  19 มีนาคม  2556 เพื่อพิจารณาตรวจร่างบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยแรก ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการฯ ได้
พิ จารณาตรวจสอบและแก้ ไขร่ า ง บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อให้สภาฯ รับรองต่อไป 
     2. ประชุมในสมัยประชุม  ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ  
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณ ส.อบจ.พงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ต่อไปเชิญคณะกรรมการการศึกษาฯ รายงานต่อสภาฯครับ  
 

นายธัชพล  ดวงพตัรา      เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ด้วย คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  
     1. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ประธานกรรมการ  
     2. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร กรรมการ 
     3. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร กรรมการ 
     4. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการ 
     5. นายธัชพล ดวงพัตรา กรรมการ 
     6. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด กรรมการ 
     7. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย กรรมการและเลขานุการ  
     ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์
ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพิจารณาสนับสนุน พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ วยข้ อ บั งคั บการประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2547  ข้ อ  104  
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น กระผมนายธัชพล ดวงพัตรา ตําแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก 
 

/คณะกรรมการ.. 
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คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อสภาฯ 
เพื่อทราบ ดังนี้  
      1. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
 1.1 ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อ
พิจารณาดังนี้ 
          1.กําหนดแนวทางการติดตาม/ประเมินผลสื่อการเรียนการสอนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
          มติที่ประชุม: ให้กําหนดแนวทางการติดตาม/ประเมินผลสื่อการเรียน
การสอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุน จํานวน 8 โครงการ 
11 อําเภอ โดยการสุ่มตัวอย่าง 
          2.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2557 – 25559)  
          มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2557 - 2559) ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ 
          3.พิจารณาโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนปากกา
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Pen) แทนโรงเรียนบ้าน กม. 28 อําเภอชนแดน ซึ่งไม่
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนฯ 
          มติที่ประชุม: พิจารณาโรงเรียนบ้านห้วยสะแก อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นผู้รับสื่อการเรียนการสอนปากกาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Pen) แทน
โรงเรียนบ้าน กม. 28 อําเภอชนแดน 
          1.2 ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1.2.1 เห็นชอบให้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางาน
ตรวจติดตามประเมินผลสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แบ่งเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษาฯ ประกอบด้วย 
          - เขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ 1 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอชนแดน 
และอําเภอวังโป่ง 
          - เขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ 2 อําเภอหล่มสัก อําเภอหล่มเก่า อําเภอ 
เขาค้อ และอําเภอน้ําหนาว 
          - เขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ 3 อําเภอหนองไผ่ อําเภอบึงสามพัน อําเภอ
วิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ 
          1.2.2 กําหนดปฏิทินการออกตรวจติดตามและประเมินผลฯ ระหว่าง
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 – 5 สิงหาคม 2556 
          1.2.3 เห็นชอบสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจําปี 2556 จํานวน 721 โรงเรียน 
          1.2.4 เห็นชอบจัดซื้อชุดเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและ
พลังงานที่ย่ังยืน (Creative Class Room) จํานวน 5 แห่ง 
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           1.2.5 เห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่จัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐาน สําหรบัใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Center)  โดยพิจารณาจากจํานวน
นักเรียนมากไปหาน้อย จํานวน 8 แห่ง 
           1.2.6 สําหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่
สถานศึกษาฯให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด  
         2. ประชุมในสมัยประชุม   ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 

ทีป่ระชุม: 

     ขอบคุณ ส.อบจ.ธัชพล ดวงพัตรา คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมตินะครับ  
 

     รับทราบ 
 

ประธานทีป่ระชุม       ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา/อนุมัติ 
     4.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     สําหรับข้อ 4.1 จะมี 3 กองราชการด้วยกัน สํานักปลัดฯ กองการศึกษาฯ 
และกองพัสดุ จะให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติทั้ง 3 เรื่อง แล้วจะลงมติเป็น 
กองราชการไปนะครับ ผมทําความเข้าใจกับสมาชิกฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ ครับ 
 

ปลดั อบจ.พช. 
(นางนฤมล  วรกมล) 

       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ข้อ 4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อใช้ปฏิบัติงานของผู้บริหาร จัดซื้อเครื่องมือ เพื่อใช้ประจําศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
ค่าครุ ภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  มีรายละเอียดดังนี้  โดยขอโอนลด 
งบประมาณ  ๘๘๒,๕๔๙.- บาท แยกเป็น 
     ๑.ขอโอนลดจากสํานักปลัดฯ จํานวน ๓ รายการงบประมาณ ๕๕๕,๘๘๐.- 
บาท 
        ๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนฯขอโอนลด ๔๐๔,๘๘๐.- บาท 
        ๑.๒ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา 
 

/ศักยภาพ... 
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ศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) 
ขอโอนลด ๙๗,๐๐๐.- บาท 
        ๑.๓  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ค่าจัดซื้อรถสามล้อ 
มือโยก ขอโอนลด  ๕๔,๐๐๐.- บาท 
      ๒ .ขอโอนลดจากกองแผนและงบประมาณ  จํ านวน  ๑  รายการ 
งบประมาณ ๑๐๑,๖๖๙.-  บาท 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทถนน 
        ๒ .๑  โครงการก่อสร้างถนนคสล .ซอยเข้าอ่ างเก็บน้ํ าคลองยาง 
บ้านพรประเสริฐพัฒนาฯ ขอโอนลด ๑๐๑,๖๖๙.- บาท 
      ๓.ขอโอนลดจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๓ รายการ 
งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐.- บาท  
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ 
        3.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ขอโอนลด 
55,000.- บาท  
        3.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ  
ขอโอนลด 50,000.- บาท  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์  
        3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ขอโอนลด 120,000.- บาท  
        รวมโอนลด จํานวนทั้งสิ้น 882,549.- บาท  
        ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณ 882,549.- บาท แยกเป็น  
        1. สํานักปลัดฯ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 404,880.- บาท ดังนี้ 
        ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
        1.1 ค่าจัดซื้อพรมทอห่วงพร้อมยางรองพื้นอย่างดี ต้ังไว้ 368,280 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพรมทอห่วงพร้อมยางรองพื้นอย่างดี แบบ A-250 
ขนาดกว้าง 20.00 x 15.50 เมตร สําหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป (00111) งบประมาณ 368,280.- บาท 
        ๑.๒  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง ต้ังไว้ ๓๓,๔๐๐.- บาท 
เพื่ อจ่ าย เ ป็นค่ า จัดซื้ อ เครื่ อ งปรั บอากาศ  ชนิ ดแยกส่ วน ติด เพดาน  
ขนาด 24,000 BTUฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มอก . )  พร้อมติดต้ัง  
เพื่อใช้ประจําหน้าห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 
1 เครื่อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบประมาณ ๓๓,๔๐๐.-   บาท 
      ๑ .๓ ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ต้ังไว้ ๓ ,๒๐๐ บาท เพื่อจ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ  ชนิดติดกระจก  ขนาด  
 

/เส้นผ่า... 
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เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมติดต้ัง เพื่อใช้ประจําหน้าห้องและในห้อง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 2 เครื่อง ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
(๐๐๑๑๑) งบประมารณ ๓,๒๐๐.- บาท 

     ๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  ๑ รายการ งบประมาณ 
๕๕,๐๐๐.- บาท ดังนี้ 
      ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
            ๒.๑  ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํ าพร้อมติดต้ัง ต้ังไ ว้ ๕๕ ,๐๐๐ . - บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําพร้อมติดต้ัง เพื่อใช้ประจําศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้  
           ๑)  เครื่องปั๊มน้ําพร้อมติดต้ัง จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
         -ขนาด ๑.๒ แรงม้า  
         -ระยะสูบส่งต้ังแต่ ๒๙.๕ เมตร 
         -ชนิดใบพัดเด่ียว ช้ินส่วนที่สัมผัสน้ําผลิตด้วยสแตนเลส 
         -ขนาดท่อเข้าXท่อส่ง : ๑ ๑/๔ x ๑ นิ้ว 
         -แรงเคลื่อนไฟ ๓๘๐ V 
         -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องปั๊มน้ํา ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
             ๒)เครื่ องปั๊มน้ํ าพร้อมติดต้ัง จํ านวน ๑ เครื่ อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท  
มีคุณลักษณะดังนี้ 
         -ขนาด  ๒ แรงม้า  
         -ระยะสูบส่งต้ังแต่ ๒๘ เมตร 
         -ชนิดใบพัดเด่ียว ช้ินส่วนที่สัมผัสน้ําผลิตด้วยสแตนเลส 
         -ขนาดท่อเข้าXท่อส่ง : ๒ x ๒  นิ้ว 
         -แรงเคลื่อนไฟ ๒๒๐ V 
         -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องปั๊มน้ํา ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
(ต้ังตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 
       ๓. กองพัสดุและทรัพยส์ิน จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๒๒,๖๖๙.- 
บาท ดังนี้ 
       ประเภทเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
          ๓.๑ เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้ังไว้ 
๔๒๒,๖๖๙ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน ๒ โครงการ   
         ๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย)  
ภายในโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม ตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม
สั ญญาเลขที่  ๑๒/๒๕๕๓  ลงวั นที่  ๓๑  มี นาคม  ๒๕๕๓  จํ านวนเงิ น  
๒๘๖,๗๙๒   บาท  
 

/2) โครงการ... 
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         ๒) โครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์
(อําเภอศรีเทพ) อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวนเงิน ๑๓๕,๘๗๗.- บาท ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ อุตสาหกรรมและการ โยธา  (๐๐๓๑๑ ) ร ายละ เอี ยดตาม
เอกสารแนบท้าย 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอมาเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ    
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

     ขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ 
ได้แถลงญัตติต่อสภาแห่งนี้แล้ว สําหรับข้อ 4.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คําช้ีแจงงบประมาณ ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปราย แล้วสอบถามฝ่าย
บริหาร เราจะขอมติทีละข้อ ข้อ 4.1.1 สํานักปลัดฯ เป็นการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 3 รายการ สมาชิกสงสัยหรือมี
ข้อซักถามฝ่ายบริหาร เชิญนะครับ...มีหรือไม่ครับ... ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 
ที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2556 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 3 รายการ ต้ังจ่ายไว้ที่สํานักปลัดฯ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือด้วยครับ... เป็นเอกฉันท์ 
 

     อนุมัติ 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ต่อไปจะขอมติ ข้อ 4.1.2 กองการศึกษาฯ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเง ิน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ เชิญสมาชิก 
นะครับ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามฝ่ายบริหารเชิญได้นะครับ เพื่อจะขอมติ
ต่อไปเชิญนะครับ...ไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยนะครับ ถ้าไม่มีข้อซักถาม ผมจะ
ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
1 รายการ ตั้งจ่ายไว้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยกมือด้วยครับ 
...เป็นเอกฉันท์นะครับ 
 

    /มติที่ประชุม... 
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มตทิีป่ระชุม:     อนุมัติ 

 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

    ข้อ 4.1.3 กองพัสดุและทรัพย์สิน เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ .ศ .  2556 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
1 รายการ เชิญท่านสมาชิกนะครับ มีข้อสงสัยจะสอบถามฝ่ายบริหารขอเชิญ 
ก่อนจะขอมติเชิญครับ...ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 1 รายการ ต้ังจ่ายไว้ที่กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอมายกมือด้วยครับ เป็นเอกฉันท์นะครับ  
 

    อนุมัติ 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 

    ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(กองการศึกษาฯ) 
      เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ  

ปลดั อบจ.พช. 
(นางนฤมล วรกมล) 

      เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกท่าน 
      ตามมติที่ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จากรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงิน
สํารองจ่าย ข้อ ๓.๑.๑ เงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน โดยขอโอนลดจํานวน 
๑,๙๑๔,๐๐๐.- บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสมทบโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน ๑ ชุดๆ ละ ๑,๙๑๔,๐๐๐.- บาท ไปแล้ว นั้น   
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๔๔๑๘  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย มอบให้คณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  โดยกําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ต้ังแต่วันที่ ๑ 
 

/ตุลาคม... 
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ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป อีกทั้ง คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (จังหวัด
เพชรบูรณ์) ได้ประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้
ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์บางรายการ 
โดยให้ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

      ดังนั้น เพื่อดําเนินการตามมติที่ประชุมและถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ  ดังกล่าว  จึงขออนุมั ติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคํา ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อ
สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
     ข้อความเดิม  
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา  
รายการ สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน ๑ ชุดๆละ 
๑,๙๑๔,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
      ๑.ชุดซอฟท์แวร์บริหารจัดการวิชาการ จํานวน ๑ ชุดๆละ ๙๗๕,๐๐๐.-
บาท ประกอบด้วย 
         - ระบบงานทะเบียนนักเรียน 
         - ระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
         - ระบบงานจัดการเรียนการสอน 
         - ระบบงานจัดตารางสอบ 
         - ระบบงานวัดผลประเมินผล 
         - ระบบงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ e-Book  
      ๒. ระบบงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบStreaming จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
450,000.- บาท  
      ๓. เครื่อง Server Streaming สําหรับงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ จํานวน 
๑ ชุดๆ ละ ๓๒๐,๐๐๐.-บาท 
      ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผลิตสื่อ จํานวน  ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๖,๐๐๐.-
บาท รวมเป็นเงิน ๗๘,๐๐๐.-บาท 
 

/ ๕. กล้องวีดีโอ… 



 - ๑๗ - 
 
      ๕. กล้องวีดีโอสําหรับการผลิตสื่อ จํานวน ๑ เครื่องๆละ ๒๖,๐๐๐.-บาท 
      ๖. ค่าติดต้ัง และ Implement ระบบ จํานวน ๑ งาน ๆ ละ ๖๕,๐๐๐.-
บาท  
(รายการ ๓-๔ ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
(รายการ ๑-๒, ๕,๖ ต้ังตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑ ) 

       ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา  
รายการ  สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน ๑ ชุดๆละ 
๑,๙๑๔,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
       ๑.ชุดซอฟท์แวร์บริหารจัดการวิชาการ จํานวน ๑ ชุดๆละ ๙๗๕,๐๐๐.-
บาท ประกอบด้วย 
          - ระบบงานทะเบียนนักเรียน 
          - ระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          - ระบบงานจัดการเรียนการสอน 
          - ระบบงานจัดตารางสอบ 
          - ระบบงานวัดผลประเมินผล 
          - ระบบงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ e-Book  
       ๒.ระบบงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อแบบ Streaming จํานวน ๑ เครื่อง ๆ 
ละ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
       ๓.เครื่อง Server Streaming สําหรับงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ จํานวน 
๑ ชุดๆ ละ ๓๒๐,๐๐๐.-บาท 
       ๔.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผลิตสื่อ จํานวน  ๓ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐.-
บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท 
       ๕.กล้องวีดีโอสําหรับการผลิตสื่อ จํานวน ๑ เครื่องๆละ ๒๖,๐๐๐.-บาท 
        ๖.ค่าติดต้ัง และImplement ระบบ จํานวน ๑ งาน ๆ ละ ๔๔,๘๐๐.-บาท 
       ๗.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
พร้อมชุดติดต้ัง จํานวน ๓ ชุดๆละ ๓,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐.-บาท 

/ ๘. อุปกรณ…์ 
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         ๘. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จํานวน 
๑ ตัว ๆ ละ ๖,๓๐๐.-บาท 
         ๙. Router จํานวน ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๕๐๐.- บาท 
(รายการ ๓,๔,๗,๘ ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖   ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร) (รายการ ๑-๒, ๕,๖,๙  ต้ังตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑ ) 

 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
  

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

     ขอบคุณฝ่ า ยบริ ห า รที่ ไ ด้ แ ถล งญั ต ติ ต่ อสภาแห่ งนี้ ไ ด้ รั บทร าบ  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ สมาชิกท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้นะ
ครับ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ .... ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี ้
นะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2556 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ที่กองการศึกษาฯ ตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอมา ยกมือ....เป็นเอกฉันท์ 
  

      อนุมัติ 
 

ประธานทีป่ระชุม         ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ (รหัส สน.ศท.4/12) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
การศึกษาฯ)เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ หลังจากที่ฝ่ายบริหารแถลงญัตติแล้ว 
สมาชิกท่านใดสงสัยขอเชิญสอบถามฝ่ายบริหารได้ และหลังจากนั้นจะขอมติที่
ประชุม เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติครับ 
 
 
 
 

/ ปลัด อบจ.พช. 
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ปลดั อบจ.พช.        เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และท่าน
ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์  ทุ ก ท่ า น  
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จํานวน  ๑ รายการ  เป็นอาคาร
เรียน ๔ ช้ัน ๑๒ ห้องเรียนแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) จํานวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๙,๖๖๗,๐๐๐.-บาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
สํารวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนดังกล่าว แล้วพบว่ามีความจํา เป็นต้องปรับ เปลี่ยนแบบ
ก่อสร้างอาคารเรียนจากแบบฐานแผ่ เป็นแบบตอกเสาเข็ม และได้
ประมาณราคา ค่าก่อสร้างอาคารเรียนสูงกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจํานวน ๑,๗๓๓,๐๐๐.- บาทโดยมีเหตุผลความจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างอาคารเรียนจากแบบฐานแผ่เป็นแบบตอกเสาเข็ม 
ดังนี้ 
       ๑.จากการสํารวจพื้นที่ที ่จะต้องดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เป็น
พื้นที่ลุ่มมีน้ําขัง และมีการทําการเกษตร(นาข้าว)มาก่อน ประกอบกับต้องมี
การถมดินเพื่อยกระดับพ้ืนอาคารเรียนให้มีระดับที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับ
อาคารเรียนบริเวณนั้น 
       ๒.จากข้อมูลการก่อสร้างอาคารเรียนเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลาย
อาคาร  มีการก่อสร้างฐานรากเป็นแบบตอกเสาเข็มทั้งหมด 
       ๓.ตามหลักทางวิศวกรรม ในการออกแบบฐานรากการก่อสร้างอาคาร
เรียนนั้น ต้องทําการเจาะสํารวจชั้นดิน หรือตรวจสอบข้อมูลของอาคารที่อยู่
ใกล้เคียงกัน เพื่อพิจารณาและกําหนดชนิดของฐานราก  
       ๔.จากเหตุผลข้อ ๑, ๒ และ ๓ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว 
มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงพิจารณาใช้ฐานราก
เป็นแบบตอกเสาเข็ม 
       ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(รหัส 
สน .ศท .๔/๑๒ )  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๖ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น  และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ปรากฏว่าไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
 

 /-ขอโอนลด… 
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      -ขอโอนลดจากรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย ข้อ๓.๑.๑ เงิน
สํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ขอโอนลดจํานวน ๑,๗๓๓,๐๐๐.-บาท 
       -ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๗๓๓,๐๐๐.-  บาท ดังนี้ 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ 
สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ต้ังไว้ ๑,๗๓๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(รหัส สน.ศท.๔/๑๒) ประจําปี
ง บ ป ร ะ ม าณ  พ . ศ .๒๕๕๖  ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ง บป ร ะ ม าณจ า ก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าตอกเสาเข็ม) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(๐๐๓๑๒) รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑,๗๓๓,๐๐๐.- บาท  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอมาเพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติ  

 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

      ขอบคุณฝ่ า ยบริ ห ารที่ ไ ด้ แถล งญั ต ติ ต่ อสภาแ ห่ งนี้ ไ ด้ รั บทราบ  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ สมาชิกท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้นะ
ครับ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ . . . .ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 
นะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(รหัส สน.ศท.4/12) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ที่กองการศึกษาฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา ยกมอื
....เป็นเอกฉันท์ 

      อนุมัติ 
ประธานทีป่ระชุม      ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
(กองแผนและงบประมาณ)  
     เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญครับ 

 

รองปลดั อบจ.พช. 
(นายชาติชัย  สาลีผล) 

      เร ียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และท่าน 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านเสลียงแห้ง ๒ ตําบลสะเดาะพง 
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

/ งบประมาณ... 
 



 - ๒๑ - 
 
งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาทในคราวประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ไปแล้ว นั้น 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ และประชาชนไม่ยินยอมให้ใช้
พื้ นที่ เ พื่ อ ดํ า เนิ นการก่ อสร้ า ง  จึ งขอ เปลี่ ยนแปลงสถานที่ ก่ อสร้ า ง  
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ ที่ พช ๗๘๘๐๑/๖๒๘ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่ อ ส ร้ า ง  เ พื่ อ ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้  จึ ง ข อ อนุ มั ติ แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แปล ง 
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 
๑ โครงการ ดังนี้ 
      ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเสลียงแห้ง 2  
ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 1,500,000.-  
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
กําหนด 
      ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 3  
บ้านเสลียงแห้ง 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณ 1,500,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กําหนด  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอ
มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
  

มตทิีป่ระชุม: 

     ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ที่ได้แถลงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผน
และงบประมาณ) มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถาม เชิญนะครับ...ถ้าไม่มี
สมาช ิกสงส ัย ผมจะขอมต ิที ่ประช ุมแห่งนี ้ สมาชิกท ่านใดอน ุม ัต ิแก ้ไข
เปลี ่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ที่กองแผนและงบประมาณตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือด้วย
ครับ.... เป็นเอกฉันท์ 
 

     อนุมัติ 
 

ประธานทีป่ระชุม      ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (สํานักปลัด)  
        เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ 
 
 
 
 
 

 / รองปลัด อบจ.พช…. 

 
 
 



 - ๒๒ - 
 
 
 

รองปลดั อบจ.พช.                           เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักปลัด ได้ต้ัง
งบประมาณประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ซึ่งมีรถยนต์เช่าส่วนกลางของกอง
ช่าง จํานวน 2 คัน เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบ้ิบแค็บ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่าย
สํารวจและออกแบบ ตามสัญญาเช่ารถยนต์เลขที่ 96/2553 ซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลาเช่า 3 ปี อัตราค่าเช่า 17,400.- บาท/คัน/เดือน นับต้ังแต่วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ซึ่งบัดนี้ใกล้จะครบกําหนด
ตามสัญญาและกองช่างยังมีความจําเป็นในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณสําหรับการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 
1988 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2555 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ โดยปรับปรุงกําหนด
ระยะเวลาเช่ารถยนต์จาก 3 ปี เป็น 5 ปี และปรับลดอัตราค่าเช่ารถยนต์จากที่
กระทรวงการคลังกําหนดลง ในอัตราร้อยละ 10 และซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 38 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 
34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทํา
ได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 
      จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

      ขอบคุณรองปลั ดฯ  ที่ ไ ด้ แถล งญั ต ติ ต่ อสภาแห่ งนี้ ไ ด้ รั บทราบ  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ....ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ต้ังไว้ที่สํานักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา ยกมือ.....  
เป็นเอกฉันท์ 
 

      เห็นชอบ 
 

ประธานทีป่ระชุม        ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.6  ญัตติ ขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
      เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ  
 

รองปลดั อบจ.พช.      เ ร ียนท ่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด เพชรบ ูรณ์  
ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านด้วย อําเภอชนแดนขอความอนุเคราะห์ 
ขอใช้สถานที่หอประชุมอําเภอชนแดนหลังเดิม  
 

/ เพื่อใช้... 



 - ๒๓ - 
 
เพื ่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื ้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นเป็นที ่ทําการของกิ ่งกาชาดอําเภอ และเป็นที ่ทําการชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด 4 เบ็ดเตล็ดข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น”จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 

     ขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านรองปลัดฯ ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 
ข้อ 4.6 ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ ก่อนจะ
ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ถ้ามีเชิญนะครับ... ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ประเภท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ที่กองพัสดุและทรัพย์สินฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
ยกมือครับ...เป็นเอกฉันท์  
 

      เห็นชอบ 
 

 

ประธานทีป่ระชุม      ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  
     เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายในระเบียบวาระเรื ่องอื ่น ๆ เชิญส.อบจ. 
สุภาวดี เพ็งธงชัย ครับ 

นางสุภาวดี  เพง็ธงชัย      กราบเร ียนท ่านประธาน  เพื ่อนสมาช ิกที ่เคารพ  ดิฉ ันนางส ุภาวดี  
เพ็งธงชัย สมาชิกสภาจังหวัด เขตอําเภอหล่มเก่า ดิฉันมีเรื ่องดีๆ ที่จะมา
ขอบคุณท่านนายกค่ะ เรื ่องที ่ อบจ .ได้นําเครื ่องจักรไปซ่อมที ่ฝายวังมน  
หมู่ที ่ 2 ตําบลนาซํา ดิฉันได้นําเรียนท่านนายกว่าทาง อบต.จะสนับสนุน
เกี่ยวกับวัสดุและแรงงานชาวบ้าน ซึ่งจะขอใช้เครื่องจักรประมาณ 15 วัน แต่
เราใช้เครื่องจักรเพียง 5 วันเท่านั้น และขอบคุณไปยังกองช่างที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ และทํางานได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีน้ําปล่อยเข้าท้องไร่ ท้องนา 
ทําให้ชาวบ้านปลูกพืชเกษตรแห้งแล้งได้แล้ว ขณะนี้กําลังเริ่มทํานาแล้วค่ะ  
เรื ่องที ่ 2  ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สายแก่งโตน ตําบลนาซํา 
เชื ่อมบ ้านสงเปล ือย ตําบลศิลาถนนเส ้นนี ้ทร ุดโทรมมาก  หลังจากได้
งบประมาณไปแล้วหนึ่งรอบ แต่มีส่วนที่ยังไม่ได้ซ่อมแซม คือ ส่วนที่เสียหาย
จากยางมะตอยที่จะหมดสภาพ แล้วเชื่อมโยงไปถึงน้ําท่วมบ้านแก่งโตน คอ
สะพานทรุดมาก  
 

/ ขณะนี้... 
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ขณะนี้ยังไม่มีใครซ่อมแซม อบต.ไปซ่อมแซมได้เพียงชั่วคราว วันนี้ฝนตกทําให้
น้ําไหลเซาะเป็นร่องลึกอีก ดิฉันนําเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านผู้บริหารว่าขอ
ความกรุณาให ้ช ่างออกไปสํารวจไปดูให้ด้วยค่ะ เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน ขอบพระคุณค่ะ 
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณ ส.อบจ.สุภาวดี  เพ็งธงชัย เชิญสมาชิกฯ ท่านอื่นๆ นะครับ  
มีเรื่องอะไรให้สมาชิกได้สอบถามฝ่ายบริหาร และท่านนายกตอบในคราวเดียว  
นะครับ เชิญ ส.อบจ.นิภา เจนจบธรรม 
 

นางนิภา  เจนจบธรรม      กราบเร ียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู ้ทรงเก ียรติท ุกท่าน 
ดิฉ ันนางน ิภา  เจนจบธรรม  เขต  2 หนองไผ ่ ต้องขอบคุณท่านนายก 
อีกครั ้ง เรื ่องที ่ท่านนายกได้ส่งรถบดเกรดอัดไปซ่อมแซมถนน ดูแลพี่น้อง
ประชาชนตําบลห้วยโป่ง ขณะนี ้ชาวห้วยโป่งเดินสะดวกสบายน้ําไม่ข ัง 
บนถนน ชาวห้วยโป่งเขาฝากขอบคุณท่านนายกค่ะ ขณะนี้มีเครื่องจักรแบบใช้
ห ินคล ุกอ ัดแบบไม ่ต ้องราดยาง  ซึ ่ง เป ็น เทคโนโลย ีใหม ่ เรื ่อ งนี ้ด ิฉ ัน 
ขอฝากท่านนายกด้วยค่ะ ปีนี้แล้งมาก ตําบลนาเฉลียง, ห้วยโป่ง, วังโบสถ์, บ่อ
ไทย ,  ระว ิง  ได ้มานํ า เอาน้ํ าที ่ตลาดนา เฉล ียงที ่ท ่านนายกกร ุณาให้ 
เครื ่องเจาะบ่อบาดาลไปเจาะให้ กว้างประมาณ 8 นิ้ว ท่อใหญ่มาก ทุกวันนี้  
มีตําบล อื่นประมาณ  5 -6  ตําบล ที ่เอารถน้ํามานําน้ํา เพื ่อเอาไปแจก
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด แล้วในพื้นที่รับผิดชอบของ
ด ิฉ ัน  ค ือ  ตําบลห ้วยโป ่งทําเรื่องมาขอความกรุณาท่านนายกว่า ขอเจาะ 
ทุกหมู่บ้าน โดยท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่ง จะออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ขณะนี้ยัง
ไม่ถึ งคิ วที่ จะได้ เครื่ องไปขุดเจาะ ซึ่ งก็ รอนานมากแล้ว ขอฝากท่านนายก  
เรื่องเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลว่า เครื่องเดียวไม่เพียงพอสําหรับที ่บรรเทาความ 
เดือดร้อนของประชาชน อยากให้ท่านนายกพิจารณาตรงนี ้ด้วยนะคะว่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ ที่แห้งแล้งมาก และเป็นพื้นที่ ที่เป็นภูเขา อยาก
ให้ท่านนายกซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่อีกสักเครื่อง เพราะทั้งจังหวัด 
รอคิวกันเป็นปีๆ กว่าจะได้ตรงนี้ขอฝากเรื ่องนี ้ก ับท ่านนายกด้วยนะคะ
ขอขอบพระคุณค่ะ 
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบค ุณท ่านน ิภา  เจนจบธรรม  ม ีสมาช ิกท ่านอื ่นอ ีกหร ือไม ่คร ับ  
เชิญท่านธัชพล ดวงพัตรา ครับ  
 

นายธัชพล ดวงพตัรา      เรี ยนท่ านประธานสภาที่ เคารพ ท่ านสมาชิ กผู้ ทรงเกี ยรติ  กระผม  
นายธัชพล ดวงพัตรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมือง 
เนื่องจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ท่านนายกได้จัดสรรงบประมาณมอบ
ถังน้ําให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตอําเภอเมือง ก็ขออนุญาตขอบคุณท่าน
นายกมา ณ ที่นี้นะครับ เนื่องจากปีนี้ ทุกพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง อย่างที่
ทราบกันนะครับ อยากจะเรียนฝากท่านนายกอีกเรื่อง เกี่ยวกับโรงเรียน วัด 
หร ือหมู ่บ ้านต่างๆ  ที ่ขาดแคลนด้านน้ําอยู ่ อยากให ้ท ่านนายกจ ัดสรร
งบประมาณซื้อถังน้ํามาให้ตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

/ประธาน... 
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ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณท่านธัชพล ดวงพัตรา เรื่องถังน้ํา มีสมาชิกท่านอื่นไหมครับ  
เรียนเชิญท่านสมคิด รินนาศักด์ิ ครับ 
 

นายสมคดิ รนินาศกัดิ ์      กราบเร ียนท ่านประธานที ่เคารพ  และท ่านสมาช ิกผู ้ทรง เก ียร ติ 
ทุกท่าน ผมนายสมคิด รินนาศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพชรบ ูรณ ์ เ ขตอํ า เภอว ัง โป ่ง  กราบ เ ร ียนท ่านประธานผ ่าน ไปย ัง 
ท่านนายกคร ับ  หนังส ือจากท ่านนายอําเภอว ังโป ่ง  กราบเร ียนขอให้ 
ฝ ่ายบร ิหารช ่วยจ ัดช ่าง ไปสํารวจหอประช ุมว ัง โป ่งที ่ชํ าร ุด ใช ้งานได้ 
แต่ไม่สมบูรณ์แบบ พี่น้องประชาชนเขตอําเภอวังโป่งที ่มาขอใช้สถานที่จะ
ประสบป ัญหาเรื ่อ งของห ้องน้ํ า ชําร ุด ใช ้ไม ่ได ้ และเรื ่อ งของอาคาร 
บ้านพักของ อบจ.ขณะนี้ได้ชํารุดทรุดโทรมไปมากแล้วครับ ผมกราบเรียน  
ท่านประธานฝากไปยังผู ้บริหารให้ช่วยจัดงบประมาณดูแลอําเภอวังโป่ง 
เพราะเป ็นอํ า เภอหล ัง เขา  และสิ ่งหนึ ่งที ่ขาดไม ่ได ้คร ับ  ป ีที ่ผ ่านมา  
สะพานคอนกรีตคลองน้ําคัน ผ่านไปเนินแดงครับ ปีที ่แล้วผมได้ท้วงติง 
ฝ ่ายบร ิหารว ่า  ช ่วยจ ัดการเรื ่องนี ้ให ้ผมด ้วย  ขณะนี ้เสาสะพานขาด 
และปีนี ้น้ํ าจะมาอ ีกแล ้ว  พี ่น ้องประชาชนฝากถามเรื ่องนี ้ก ับผมมาว ่า  
จะได้งบประมาณไปซ่อมแซมคอสะพานที ่ขาดเมื ่อไหร ่ ผมก็ลําบากใจ 
เวลาไปตอบพี ่น ้องประชาชนที ่ตํ าบลซ ับ เป ิบ  และชาวบ ้าน  บอกว ่า 
ที่ตรงนี้ชํารุดทรุดโทรมมาหลายปีแล้ว ปีที ่แล้วน้ํามาทําให้เสาสะพานขาด 
ผมได้ปรึกษากับกองช่าง กองช่างบอกว่าต้องรองบประมาณ ถ้าปีนี ้น้ํามา 
พี ่น ้อ งชาวตํ าบลซ ับ เป ิบ  เ รื ่อ งการส ัญจร ไปมาจะลํ าบากมากคร ับ 
เพราะเป็นพื้นที่ราบสูงบนภูเขา น้ําจะไหลลงมาแรงมากครับ บางครั้งอาจจะมี
ทั ้ง ท ่อ น ไ ม ้ ต ้น ไ ม ้แ ล ะหล า ย อ ย ่า ง ไ ห ล ร ว ม ก ัน ม า  อ า จ จ ะทํ า ใ ห้  
สะพานของ เ ราพ ัง ได ้นะคร ับ  แล ้ว พี ่น ้อ งประชาชนก ็จะ เด ือดร ้อน 
ในการสัญจรไปมา ปีนี้ผมกราบเรียนท่านนายกโดยตรงครับ ด้วยความเคารพ
รัก ผมหวังว่าท่านนายกจะกรุณานะครับ ผมเห็นจัดงบประมาณมา ผมก็ไม่
เ ค ย ข ัด ข ้อ ง  ผมสน ับ สน ุน ท ุก เ รื ่อ ง  แต ่ตํ า บ ล ซ ับ เ ป ิบ จ ะ ม ีป ัญ ห า  
เ รื ่อ งคมนาคม  การขนส ่ง ส ินค ้า ขอ ง เ กษตรกร  ผมขอฝาก เ รื ่อ งนี้ 
ให ้ท ่านนายกอน ุเคราะห ์ด ้วยคร ับ เรื ่องของสะพาน  3 ปีแล ้วนะคร ับ 
ปีที ่แล ้วก ็ขอ  เก ือบแย ่นะคร ับ  ได ้เอาเครื ่องจ ักรของ  อบจ .  ไปถมด ิน 
คอสะพานแล้วซ่อมแซมให้ ผมว่าปีนี้ไม่รอดแน่ครับ ผมฝากท่านนายก ท่าน
ผู้ บริ หารได้ ช่ วยกรุ ณา เมื่ อผมกลั บไปผมจะได้ ตอบพี่ น้ องประชาชน 
ชาวตําบลซับเปิบ และพี่น้องชาวอําเภอวังโป่งว่า ฝ ่ายบร ิหารท ่านนายก  
ท่านอนุเคราะห์เราทุกครั้ง ต้องขอบพระคุณครับ  
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบค ุณท ่านสมค ิด   ร ินนาศ ักดิ ์ ม ีสมาช ิกท ่านอื ่นอ ีกหร ือไม ่คร ับ 
เชิญนะครับ ถ้าไม่มีเรียนเชิญท่านนายกครับ 
 
 

/ นายก ... 
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นายก อบจ.พช. 
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็ม ี 4 ท่าน 
ที ่ได ้ร ้อ งขอแทนพี ่น ้องประชาชนตลอดจนขอบค ุณองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจ ังหว ัด ท่านแรก ส .อบจ .สุภาวดี เพ ็งธงช ัย ขอบคุณในเรื ่องของ 
ฝายวังมน อําเภอหล่มเก่า อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บูรณาการร่วมกัน เพราะว่า
เ รื ่อ งนี ้ ผมได ้ให ้ไปประสานองค ์การบร ิหารส ่วน ตําบล  และพี ่น ้อ ง 
ชาวบ ้านให ้ช ่วยเหล ือในด ้านคน  และน้ําม ัน  ส ่วนเครื ่องจ ักรเป ็นของ 
อบจ .  ถ ือได ้ว ่า เป ็นการบ ูรณาการร ่วมก ัน  เรื ่องนี ้เป ็นเรื ่องที ่ผมย ิน ดี 
และเต็มใจอยู ่แล้ว ส่วนเรื ่องถนนสงเปลือย – แก่งโตน ที ่ทางเราได้ทํา 
ถนนผิวจราจรลาดยางใหม่เมื่อสองสามปีที่แล้ว ผิวจราจรเริ่มมีปัญหา เรื่องนี้
ผ ม ข อ ฝ า ก ก อ ง ช ่า ง ไ ป สํ า ร ว จ แ ล ้ว ร า ย ง า น ใ ห ้ผ ม ท ร า บ ด ้ว ย 
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนท่านส.อบจ.นิภา เจนจบธรรม จากอําเภอหนองไผ่ 
ขอบคุณเรื ่องรถเกรดบดอัด ที ่ตําบลห้วยโป่ง ซึ ่งตําบลห้วยโป่งสนับสนุน
งบประมาณค่าน้ํามัน ถ้าจําไม่ผิดเป็นเงินประมาณล้านกว่าบาท ในการ 
ที ่จะปร ับผ ิวจราจรเส ้นทางการจราจรของเขตตําบลห้วยโป ่งทั ้งหมด  
ซึ ่งรอค ิวนานเหม ือนกัน ขณะนี ้ได ้ดําเน ินการไปเร ียบร ้อยแล้วนะคร ับ  
ส่วนเรื ่องรถซ่อมผิวจราจร ที ่ท่านส.อบจ.นิภา เจนจบธรรม ได้ติงมานั ้น  
ที ่เราเคยคุยกันในที ่ประชุมหลายครั ้ง เรื ่องรถซ่อมผิวจราจรที ่ม ีงวงซ่อม  
ที่ อบจ. หลาย อบจ.ได้ซื้อมาแล้วผมได้ทําการประสานงาน และได้มอบหมาย
ให้กองช่าง ให้ท่านประธานสภาฯ ตั้งคณะทํางาน แล้วมอบหมายให้กองช่าง
ไปดูเครื่องจักรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเขาซื้อและอยู่ใน
ระหว่างทํางาน ก็จะประสานองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดกําแพงเพชร 
เพื่อที่จะไปดู แล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว้ ก็จะใช้งบประมาณเพิ่มเติมในปีนี้
จัดซื้อ เพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากวันนี้ท่าน สจ .ทุกท่านคงจะได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องของ อบต. มาร้องขอในเรื่องของถนนที่รับถ่ายโอนมา ซึ่ง
เป็นความจริงที่เราหลบเลี่ยงไม่ได้ว่า ถนนที่ อบจ. อบต.และเทศบาลรับโอน
มาไม่ม ีงบซ่อม เพราะว่าเป็นผิวจราจรลาดยาง ซ่อมในระบบใหม่ก ็ค ือ  
รื้อทั้งระบบ ขูดขึ้นมาแล้วบดอัดใหม่ ตกกิโลเมตรละ 3 ล้านบาท เหมือนกับ
เราสร้างใหม่นะครับ ฉะนั้น อบต.รับมา 15 - 20 กิโลเมตรจะซ่อมกิโลเมตร
หนึ่งก็ซ่อมไม่ได้ แล้วของ อบจ. เองก็จํานวนมาก ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่จะแบ่ง
เบาได้มากที่สุด ลดการถูกชาวบ้านต่อว่าได้มากที่สุด และก็เป็นการช่วยเหลือ
ที่ค่อนข้างคลอบคลุม โดยถ้าเรามีเครื่องจักรตัวนี้แล้วก็ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นผู้ซื้อวัสดุ เหมือนเราให้ยืมเครื่องจักร เขามีความต้องการต้องใช้วัสดุ
มากแค่ไหน หรือซ่อมมากแคไ่หน เขาก็ต้องซื้อวัสดุมากเท่านั้น ก็เป็นความ
เดือดร้อนร่วมกันเราในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ เราก็หาเครื่องจักรมาสํารองไว้ให้
เขา นายก อบต.แต่ละที่ก็มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบแต่ละมุม แต่ละด้าน
แตกต่างกันไปบางท่านให้ความสําคัญในเรื่องคมนาคม ท่านก็เดินหน้าเรื่องนี้
เต็มที่บางท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องน้ํา ท่านก็เดินหน้าเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํา  
บางท ่านให ้ความสําค ัญเรื ่องการศ ึกษาฯ  ก ็เด ินหน ้าเรื ่องการศ ึกษาฯ  
 

/ บางท่าน... 
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บางท่านก็ให้ความสําคัญเรื ่องประเพณีและวัฒนธรรมก็ว่ากันไป ก็คิดว่า
หลังจากที่เราไปดูแล้ว ถ้ารถชุดนี้ใช้ได้ดี ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ ซึ่ง
องค ์ประกอบก ็จะม ีรถบด  ซึ ่ง เครื ่องจ ักรเราม ีพร ้อมอยู ่แล ้ว  ส ่วนอ ีก 
เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องเครื่องเจาะบาดาลที่เราได้ไปเจาะที่ตลาดนาเฉลียง และไป
เจอตาน้ําใหญ่ ซึ่งไม่ได้ใช้ได้แต่ตลาดนาเฉลียง หลายตําบลก็มาใช้น้ําที่นี้ ก็ถือ
เป็นเรื่องดี ซึ่งเครื่องเจาะบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นเครื่อง
เจาะที่มีความมาตรฐานสูงสุดในจังหวัดแล้วครับ แล้วก็มีศักยภาพสูงขุดได้ 
200 – 300 เมตร วันนี้ผมได้ให้กองช่างประสานบริษัทที่เคยขายรถให้กับ 
อบจ. ในสมัยนั้นก็คือ รถยี่ห้อนี้สมัยนั้น ถ้ามี ส.อบจ.อยู่ก็เป็นท่านเกรียงศักด์ิ 
พิชิตกวิน คนเดียวนะครับที่จํารถรุ่นนี้ได้ ส.อบจ.ท่านอื่น ทั้ง 30 คน คงเข้า
มาไม่ทันแม้แต่ตัวผมเองนะครับ ผมก็อยากจะบอกว่า เครื่องเจาะบาดาลชุดนี้ 
เป็นของจากประเทศออสเตรีย ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเป็นเครื่องจักรที่เราใช้
มา 20 กว่าปี แทบจะไม่มีปัญหาเลย ปัญหาน้อยมาก แล้วก็เป็นมาตรฐาน 
ที่กรมบาดาล ใช้เครื่องจักรยี่ห้อนี้ รุ่นนี้ตลอด แต่เทคโนโลยีคงจะใหม่ขึ้น ผม
จะให้กองช่างประสานกับทางบริษ ัทส่งสเปคมาให้เรา เพราะว ่าสเปค 
มีจํานวนมาก  ผมฟังแล ้ว ผมก็ไม ่เข ้าใจเหม ือนก ัน  มีความล ึกขนาดนี้  
มีแรงอัดขนาดนี ้ มีแรงลมขนาดนี ้ คงเป็นเรื ่องของเทคนิคก็จะมอบให้ 
กองช่างไปประสานต่อ และถ้าอยู่ในวงเงินที่เรามีศักยภาพนะครับ ก็จะตั้ง 
งบซื้อในปี 57 เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิกของเราทุกคน เพื่อให้สมดุลกันนะ
ครับ เพราะเครื่องขุดเจาะเครื่องเดียว ส.อบจ. หลายคน บอกว่ารับโทรศัพท์
ไ ม ่ไ ห ว  คงจะ ได ้ซื ้อ ใ นป ี 57  สํ าห ร ับ ร ถข ุด เ จ า ะบาดาล  รถซ ่อ ม  
ถ้าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ ถ้าทาง อบจ.กําแพงเพชร ใช้ได้มีประโยชน์จริง ตามท่ี
เ ร าต้ อ งการ  ก็ จะจั ดซื้ อ ในงบ เพิ่ ม เ ติ มของปี นี้  ก็ คิ ด ว่ าแ ก ้ป ัญ ห า 
ให้ ส.อบจ .นิภา เจนจบธรรม ได้นะครับ ส่วนท่านสจ .ธัชพล ดวงพัตรา  
พูดเรื ่องถังน้ํา ซึ ่งเป็นปัญหา ในเขตของท่านประสบปัญหาหลายตําบล  
ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเขตของท่าน ทั้งจังหวัดเหมือนกัน แต่ในเขตส.อบจ.ธัชพล  
จะเป็นตําบลบ้านโตกเป็นตําบลแรกที ่ผมส่งรถน้ําเข้าไปช่วย ส่วนเรื ่อง 
ถังน้ําจะมีปัญหานิดหนึ่งว่า เวลาเราซื้อถังน้ํา เวลาการแจกจ่ายผมโดน สตง. 
ทักท้วง เวลาเรากําหนดชื่อมาเองก็จะมองว่าเราจัดซื้อถังน้ําไปให้หัวคะแนน 
เรื่องนี้ก็เป็นปัญหามาตลอด ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาจะให้ผมทําอย่างไร เขาก็บอก
ว่าให้ใช้รายชื่อตามที่ราชการส่งมา นั้นก็คือรายชื่อจากจังหวัด ปีนี้ผมซื้อถังน้ํา
แก้ปัญหาภัยแล้งตามที่จังหวัดขอมาก็เลยเป็นปัญหาบางส่วนเราในฐานะ
สมาชิกฯ เราก็ได้รับการร้องเรียนเหมือนกันว่าหมู่บ้านนี้แล้ง ข้อมูลบางครั้ง
อาจจะไม่ตรงกัน อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรแบ่ง ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่
เราต้องแก้กันไปในปีหน้าผมอยากให้ท่านสมาชิกฯ ทําข้อมูลไว้ว่า เรามียอด
การขอเป็นเท่าไร ผมจะได้ประสานกับจังหวัดให้เขาประชุมผ่านจังหวัดมาตาม
รายชื่อที่เรานําเสนอ อย่างนี้ปีนี้เราเสนอเอาเข้าที่ประชุมอําเภอ เขาก็ประชุมกัน
แล้วก็ไม่ทันให้เราอีก ก็เลยเป็นปัญหา  
 

/ ผมต้อง… 
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ผมต้องขออภัยกับพ่ีน้อง ส.อบจ.ทุกท่านด้วยว่าอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการ
ทั้งหมด ผมอยากฝากท่านประธานสภาฯเรื่องถังน้ํา ให้เราคัดรายชื่อของเราไว้
ล่วงหน้าจะดีกว่า เรารู้แล้วว่า กลุ่มเป้าหมายที่จําเป็นจะต้องใช้ในปีหน้าเป็น
ใครบ้าง หมู่ละกี่ถัง แล้วก็ในส่วนของ ส.อบจ.ธัชพล ดวงพัตรา เรื่องของถังน้ํา 
ให้ลองสํารวจเพิ่มเติม ถ้ามีโอกาสที่จะต้องซื้อเพิ่มเติม ผมก็จะพยายามมจะ
จัดซื้อเพิ่มเติมให้จริงๆ แล้วผมบอกท่านสมาชิกฯ ให้เรานําเสนอมาคนละ 25 ถัง 
ด้วยซ้ําไปไม่ได้ตรงเป้าหมาย อําเภอหนองไผ่ อําเภอเดียวตามที่จังหวัดส่งมา 
300 กว่าถัง ซึ่งไม่สมดุลกัน แต่ระบบเราสมดุลกัน เพราะเราแบ่งเท่ากัน แบ่ง
ให้เป็นเขตๆ เขตนี้ 30 ถังเขตนี้ 50 ถัง แต่จังหวัดเขารับรายงานมาแต่ละที่
แตกต่างกัน อย่างเช่น อําเภอชนแดน นายอําเภอไม่รายงานภัยแล้ง พอไม่
รายงานก็ไม่มีรายชื่อขอถังมา อําเภอหล่มสักก็ไม่รายงานมา แต่ในช่วงนั้นเป็น
ช่วงที่ไม่มีนายอําเภอ แต่ผมไม่เข้าใจว่าไม่มีนายอําเภอก็ต้องมีปลัดฯ อาวุโส 
แต่ว่ารายชื่อที่ขอเรามา ไม่มีรายชื่อของอําเภอหล่มสัก และไม่มีชื่ออําเภอชน
แดน ผมต้องไปขออนุญาตทางผู้ว่าราชการจัดหวัดว่า เติมช่ือทีหลัง เพราะมี
ความเดือดร้อน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดซื้อ ถ้าไม่ได้ทุกอําเภอก็คงจะไม่ดี
นะครับ ผมก็ขอเพิ่มอําเภอหล่มสัก กับอําเภอชนแดน ซึ่งได้จํานวนน้อยนะครับ 
ส่วนเรื ่องของ ส.อบจ.สมคิด รินนาศักดิ์ เรื ่องสํารวจซ่อมแซมหอประชุม 
หอประชุมวังโป่งสร้างใหม่หรือเราซ่อม เราสร้างไปพร้อมงบของอําเภอเขาค้อ  
ผมมอบให้กองช่างไปสํารวจดูเรื ่องซ่อมนะครับ ส่วนเรื ่องสะพานซับเปิป 
ท่านส.อบจ.สมคิด รินนาศักดิ์ ได้รับความเดือดร้อนมาก ผมอนุมัติให้สมาชิก
จากอําเภอวังโป่งเสนอได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่ถ้าเกินผมจะเติมให้ สะพาน
ผมคิดว่าไม่เกิน 3 ล้านบาท แล้วสะพานในวันนี้แตกต่างกันผิวจราจรในสมัยก่อน 
สะพาน อบจ. ผิวจราจรไม่เกิน 4 เมตร ขณะนี้ประมาณ 7 เมตร แต่ถ้าสมัยก่อน 4 เมตร 
ยังมีหลายตัวที่เราวิ่งผ่านอยู่รวมไหล่ 5 เมตรแต่ผิวจราจร 4 เมตร แต่ขณะนี้ผิว
จราจรจะต้อง 7 เมตร ซึ่งถามว่าโครงการเหล่านี้ อยู่ในโครงการที่เขาขอมามี
จํานวนมาก ซึ่งเราคงไม่มีกําลังทําทั้งหมด แต่ก็มีหลายวิธี อย่างเช่น ผมเคยทํา
ที่ฝายนาแซง ที่อําเภอหล่มเก่า ผมใช้วิธีอุดหนุนงบประมาณร่วมกับ อบต. คนละ
ครึ่ง ถ้า อบจ. สร้างทั้งหมดก็ต้องทําผิวจราจร  7  เมตร ถ้า อบต. สร้าง จะต้องทําผิว
จราจร 4 เมตร ตามความจําเป็นที่จะใช้ก็พอ แต่ อบต. อาจจะมีศักยภาพทาง 
งบประมาณไม่พอ ให้ อบต. มาคุยผมสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณช่วยให้เต็มได้  
แต่ก็ไม่ ต้องไปทําผิวจราจร 7 เมตร ระยะ 7 เมตร กับ 4 เมตร ห่างกันมาก 
นะครับ วันนี้ ถ้าเดือดร้อนจริง ชาวบ้านต้องการจริง นายก อบต.ต้องการจริง 
ต้องมาคนละครึ่งกับ อบจ. แล้วก็ทําในอํานาจหน้าที่ของ อบต. เพื่อจะหลีกเลี่ยงที่
จะต้ องทํ า 7 เมตร เหมื อนบางเส้ น เราต้ องทํ า 6 เมตร อย่ างเดี ยว  
บางเส้น ก็ไม่จําเป็น ขนาดนั้น แทนที่จะเป็น 4 เมตร แล้วได้ความยาวเพิ่มขึ้นไป  
ก็ไม ่เป ็นไรนะคร ับ ให ้ ส .อบจ .สมคิด มาปร ึกษาผมได้นะครับ ในส่วน 
ของสมาชิกฯ ที ่สอบถามมาผมก็ได้ตอบปัญหาให้ทั ้งหมด แล้วพยายาม 
ทําให้ดีที่สุดตามท่ีท่านสมาชิกต้องการครับ ขอบคุณครับ  
 

/ ประธาน... 
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ประธานทีป่ระชุม 
(นางสาวจนัทนา วัฒนกติานนท์) 
รองประธานสภาฯ คนที่ 2 
 

     ขอบค ุณท ่านนายกค ่ะ  ม ีสมาช ิกท ่าน ใดจะอภ ิปรายอ ีกหร ือ ไม่ 
เชิญท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร 
 

นายวรโชติ สคุนธ์ขจร      กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก วันนี้เพชรบูรณ์ ทุกด้านได้ปรับปรุงไปค่อนข้างมากแล้ว โดยเฉพาะ
น โ ย บ า ย ท ่า น น า ย ก ที ่จ ะ จ ัด ซื ้อ เ ค รื ่อ ง จ ัก ร ซ ่อ ม ถ น น ล า ด ย า ง 
ของ  อบจ .  ก ็ด ี หร ือจะจ ัดซื ้อ เครื ่องข ุด เจาะบ ่อบาดาล  พี ่น ้องได ้ร ับ 
การบร ิการอย ่างเพ ียงพอจากองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์  
วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ผมดีใจว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นักท่องเที่ยว
นิยมมาเที่ยว ปัญหาที่ตามมา ประชาชนมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์มีจํานวน
มากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทําให้มีปัญหาเรื่องมลภาวะ เรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ใหญ่ที่ผมเจอได้คุยกับผู้นําหลาย  ๆแห่ง เรื่องขยะมูลฝอยครับท่านนายก ผมอยาก
ให้ท่านประธานและฝ่ายบริหารได้ดูขยะมูลฝอยตามแหล่งท่องเที ่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ อําเภอเขาค้อ ทับเบิก อําเภอน้ําหนาว ปัจจุบัน โดยเฉพาะเขาค้อ 
เรื่องขยะ ถ้าผมจําไม่ผิด ท่านนายกเคยมีดําริที่จะสร้าง จะทําเครื่องเผาขยะ 
แต่ด้วยเหตุผล ต่างๆ ที่มีกฎเกณฑ์ข้อระเบียบมากมาย ก็ทําให้โครงการนี้ได้
ย ุต ิไป  ว ันนี ้ผมอยากให ้ท ่านนายกได ้ลองทบทวนและหาว ิธ ีในการ 
กําจัดขยะ ซึ่งจะทําร่วมกับ อบต.ก็ได้ บนเขาค้อ แต่ว่า อบจ.จะมีวิธีอย่างไรใน
อนาคตอันใกล้นี้ อีกไม่เกิน 2 ปี จะมีประชาคมอาเซียน นักท่องเที่ยวก็จะมี
เพิ่มมากย่ิงขึ้น ถ้าวันนี้เราไม่เตรียมรองรับเรื่องขยะมูลฝอยไว้ ผมว่าในอนาคต
เขาค้อจะไม่มีคนมาเที่ยว เพราะว่าตามไหล่เขา ตามหุบ ตามเหว มีแต่ขยะมูล
ฝอยเต็มไปหมด ท่านลองไปสํารวจดู ผมขอฝากเรื่องนี้กับท่านนายก และฝ่าย
บริหารทุกท่านเรื่องขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่องเครื่องจักรที่จะ
จัดซื ้อและมอบให้ผมไปดู ผมว่าเป็นเรื ่องจําเป็นและก็สําคัญมาก เพราะ 
ถนนหนทาง วันนี ้อ ุบัต ิเหตุเกิดจากถนนชํารุดและเสียหายค่อนข้างมาก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป ็นจ ังหว ัดที ่โชคดีเรื ่องน้ําไม ่ท ่วม แต่ขณะเด ียวกัน  
ก็โชคร้ายเรื ่องไม่มีงบประมาณมาถึง เพราะว่างบประมาณต่างๆ รัฐบาล 
ก็เอาไปช่วยจังหวัดที่น้ําท่วม ซึ่งได้แล้วได้อีก ส่วนจังหวัดที่น้ําไม่ท่วมไม่มี
งบประมาณซ่อมแซมมา มีก็น้อยมาก ผมคิดว่าท่านนายกน่าจะกระทําโดยเร็ว
ในปี 57 ซึ่งท่านนายกว่าจะซื้อเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลาดยาง สมาชิกทุก
ท่านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แล้วเครื่องขุดเจาะบาดาลขุดเจาะลึก 200 - 300 
เมตร วันนี้ผมไม่เคยตั้งงบขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตชนแดน เพราะรอมาปีกว่า 
รอไม่ไหว พอถามหน่วยขุดเจาะรออีกนานแค่ไหน ประมาณ 1 ปี ครับ ผมรอ
ไม่ได้ เพราะความเดือดร้อนมีมาก ก็ต้องเร่งเหมือนกัน เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ปี 57 
ก็ไม่นานนะครับ อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงแล้ว เรื่องการศึกษาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผมคิดว่า 
อบจ. ในประเทศไทยมีไม่กี่แห่งที่ส่งเสริมการศึกษาฯ แบบ อบจ.เพชรบูรณ์  
 

/ ผมอยาก... 
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ผมอยากให้ท่านนายกสานต่อเรื่องโครงการต่างๆ การศึกษาฯ ที่ท่านนายกได้วาง
แนวทางไว้ ผมไม่อยากให้การศึกษาฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้อยกลับไปเหมือน
เมื่อก่อนที่เราจะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝากขอบพระคุณ 
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาฯ โดยเฉพาะการติวเข้มของ อบจ. ที่ได้จัดการต่อเนื่องมาหลายปี
แล้ว เรื่องการจัดสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ดีๆ ต่างๆ ที่เราจัดลงไปให้นักเรียน  
วันนี้ เริ่มเห็นผลแล้ว ผมขอฝากเรื ่องนี ้ก ับท่านนายกด้วยนะครับ ผมเอง 
ในฐานะของ ส.อบจ. เขตชนแดน ต้องขอบพระคุณท่านนายกที่ได้นําเครื่องจักร 
ไปพัฒนาให้กับหลายตําบลได้ทํ างานร่ วมกัน ซึ่ งวันนี้ ถนนหนทางก็ ดีขึ้ น 
แต่จะรอเครื่องจักรซ่อมถนนลาดยางครับ มีลูกน้องในบ้านผมขี ่จ ักรยานยนต์ 
ไปกับล ูก พ่อ แม่ เส ียชีว ิต ลูกน้อยย ังอยู ่สามคน สาเหตุเก ิดจากถนน 
ชําร ุด แล้วเป็นเรื ่องที ่น ่าเศร ้ามาก และก็เป ็นเรื ่องที ่ไม ่น ่าจะเก ิด แต่ก็ 
ด ีใจที ่ท ่านนายกม ีความตั ้ง ใจที ่จะซื ้อ เครื ่อ งจ ักร  ในนามของพี ่น ้อง 
อําเภอชนแดนและอําเภอวังโป่ง ซึ่งอยู่หลังเขา อย่างที่ท่านส.อบจ.สมคิด ริน
นาศักด์ิ ท่านได้บอกไว้ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกมา ณ โอกาสน้ีด ้วย 
ขอบพระคุณมากครับ  
 

 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณท่านวรโชติค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ท่านนายกจะอภิปรายคราวเดียวค่ะ เชิญท่านสมคิด รินนาศักด์ิค่ะ 
 

นายสมคดิ  รนินาศกัดิ ์      กราบเร ียนท่านประธานที ่เคารพ และสมาชิกผู ้ทรงเก ียรติท ุกท่าน 
ผมสมคิด รินนาศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอ 
วังโป่ง ต้องขอบคุณท่านนายกที่จะสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างให้ใหม่ ผม
ขอขอบคุณเป็นการล่วงหน้า ผมดีใจมากที่ท่านนายกได้เล็งเห็นความทุกข์ร้อน
ของพี่น้องประชาชนชาวอําเภอวังโป่ง โดยเฉพาะตําบลซับเปิป ผมอยากขอ
ความอนุเคราะห์ท่านอีกเรื่องหนึ่งครับ ท่านบอกว่าให้ผมไปพูดคุยกับท่านอีก
ครั้ง แต่ผมอยากพูดวันนี้กราบเรียนท่านโดยตรงว่าอยากให้ช่างที่ไปสํารวจ 
อนุเคราะห์ซ่อมเฉพาะเสาสะพานก่อนจะได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ผมจะกราบ
เรียนทาง อบต.ซับเปิป ให้ประกาศตามสายว่าได้แน่นอน ปีนี้น้ํามาไม่ต้องกลัว
ครับ ท่านนายกไม่มา แต่สมาชิกอยู่ก็เหมือนกับท่านนายกอยู่ เพราะมีเรื่อง
หรือปัญหาต่างๆ ผมก็ต้องไปเรียนท่านนายก ท่านนายกคงจะเข้าใจดี ผมบอก
ว่าวันนี้ อบจ.ไม่เหมือนที่ผ่านมา ผู้บริหารท่านนายกท่านเป็นคนหนุ่มไฟแรง 
สิ่งไหนที่ประชาชนเดือดร้อน ผมรับรองได้ว่าท่านนายกจัดให้ครับ ขอบคุณ
ครับ  
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณท่านสมคิด รินนาศักดิ์ค่ะ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
 
 

/ นายก ... 
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นายก อบจ.พช.      กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับ
ท่านประธานสภาฯ ฝากมา 3-4 ข้อด้วยกัน ข้อที่ 1 คือ ปัญหาเรื่องขยะของ
จ ังหว ัด เพชรบ ูรณ ์ ซึ ่ง เป ็นป ัญหา ใหญ ่ม าก  แล ้วจ ังหว ัด เพชรบ ูรณ์ 
เป ็นทําเลที ่จะทําที ่กําจ ัดขยะค่อนข ้างยากมาก ผมนําเร ียนนะคร ับว ่า  
ผมเดินหน้าเรื ่องที ่มาประมาณ 6-7 ปี ด้วยกันแล้ว แต่จะไปสะดุดเรื ่อง
ประชามติทั้งหมด และเรื่องปัญหาของที่ดิน ยกตัวอย่าง ที่เขาค้อ ผมพูดไป
ตั ้งแต ่ป ี 47 ว ันที ่เคยไปประช ุมที ่เขาค ้อ  ผมบอกเลยว ่างบประมาณ 
ในการก่อสร้างเตาเผาขยะ ผมจะหาให้ แต่ให้พี่น้องอําเภอเขาค้อหาที่ดินให้
ผมพร้อมประชามติ นั่นหมายถึงเมื่อเราเข้าไป เราจะโดนประชาชนร้องเรียน
ท ุก ค รั ้ง  ไ ม ่ม ีใ ค ร อ ย า ก ไ ด ้บ ่อ ข ย ะ ใ ก ล ้พื ้น ที ่ข อ ง ต ัว เ อ ง  แ ต ่ว ัน นี้ 
เป็นปัญหาใหญ่แล้ว และอีก 3 ปีข้างหน้า ถ้าไม่มีบ่อขยะ เขาค้อจะไม่มีคนมา
เที ่ย ว  ประมาณนั ้นนะคร ับ  เ มื ่อ ว ันก ่อน ได ้ค ุยก ับท ่านนาย อํา เภอ 
เขาค้อ นายอําเภอเขาค้อรับปากที่จะประสานกับคนที่เขาค้อทุกหน่วยงาน 
แล ้วจะหาที ่ด ินที ่เป ็นสาธารณะหร ือส ่วนกลางพร ้อมก ับทําประชามติ  
แล้วช่วยกันจัดหางบประมาณ ถ้าเป็นอย่างนั ้นก็ย ินดีนะครับ เพราะว่า 
เขาค ้อปร ิมาณขยะว ันนี ้ค ่อนข ้างส ูง  แต ่จะส ูง เป ็นระยะๆ  แต ่ถ ้าปกติ  
ผมว่าเขาค้อวันหนึ ่ง ผมว่าขยะคงไม่น่าจะสูงเกิน 4-5 ตัน ถ้าอย่างนั ้น
งบประมาณ ประมาณ 20 ล้านบาท รองรับได้ประมาณ 10 ตัน ประมาณ  
น ะ ค ร ับ  ก ็ค ิด ว ่า น ่า จ ะ พ อ ไ ป ไ ห ว  อํ า เ ภ อ เ ข า ค ้อ เ ป ็น ส ถ า น ที่  
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ค่อนข้างมาก ถ้าหากว่าเขาหาที ่ดินได้ ผมก็จะหา
งบประมาณให้เขา ส่วนเรื่องทางเขตใต้ วันนี้ที่อําเภอหนองไผ่ ก็ได้บ่อขยะมา 
สําหรับอําเภอหนองไผ่คงไม่มีปัญหา ส่วนเรื ่องอําเภอบึงสามพัน, อําเภอ
วิเชียรบุรี, อําเภอศรีเทพ ผมได้ทําการออกแบบสํารวจ ประมาณการไว้ทั้ง
หมดแล้ว ที่ตําบลสระประดู่ อยู่เขตอําเภอวิเชียรบุรี ทางแยกเข้าตําบลซับ
สมบูรณ์ ซึ ่งเป็นบ่อขยะเก่า เป็นที ่ดินของกรมทางหลวง สมัยท่านผู ้ว ่าฯ  
ธวัชชัย ท่านบอกว่า ให้ผมดําเนินการได้เลย ในการจ้างบริษัทมาออกแบบ 
แล้วก็ทํา EIA ผมก็ดําเนินการ แต่ท่านก็ย้ายไปก่อน แล้วหนังสือที่ขออนุญาต
กรมทาง เรื่องยังอยู่ที่กรม ขณะเดียวกัน เรื่องของเราก็เดินหน้ามาถึงในวันที่
เราสํารวจออกแบบ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทํา EIA พร้อมหมดแล้ว ทางสิ่งแวดล้อม
ก็มาประสานเราว่า อยากจะเอาบ่อขยะเข้างบประมาณในงบของส่วนกลาง 
มูลค่า 281 ล้านบาท ซึ่งผมคิดว่ารองรับขยะจากอําเภอบึงสามพัน , อําเภอวิเชียร
บุรี , อําเภอศรีเทพได้ แต่สิ่งที่ผมจะต้องแก้ปัญหาคือ 1. เรื ่องประชามติ  
ซึ่งประชามติเขาเคยทําไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่วันนั้นเขาทําแค่ตําบลพุเตย,ตําบล
ซับสมบูรณ์, ตําบลสระประดู่ไม่กี่ตําบล เพราะเขาประมาณการว่าจะทําแค่
เตาเผาที่เขาใช้ไม่กี่ตําบล แต่วันนี้ที่ อบจ.ทํา คิดว่าจะรองรับได้จํานวนมาก 
เพราะฉะนั ้นเราต้องทําประชามติใหม่ เขาก็จะให้เราส่งภายในวันที ่ 20 
มิถุนายน 2556  

/ ซึ่งผม... 
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ซึ่งผมทําไม่ทัน ผมคิดว่าเราจะขยับไปเป็นขอในงบประมาณปี 58 ส่วนกลาง
และกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจะต้องทําการบ้านในเรื่อง
การทําประชามติเรื่องผู้รับผิดชอบโครงการ 1. เมื่อมีโรงกําจัดขยะแล้ว จะต้องมี
กําลังคน จะต้องมีการวางแผนการทํางานอย่างไร ต้องส่งให้เขาทั้งหมด คุ้มค่า 
ต่อการลงทุนหรือไม่ หรือเราจะมอบให้เทศบาลไปทํา เทศบาลมีกําลังรับไหว
หรือไม่ หรือจะต้องรวมกับ อบต. เพราะว่า อบจ. กองสาธารณสุขเราก็ไม่มี 
กองช่างกําลังของเราก็มีแค่นี ้ ถ้าเกิดจะรองรับบ่อขยะเราจะต้องมีกอง
สาธารณสุขด้วย เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาปลีกย่อยที่จะต้องแก้ไขกันพอสมควร 
จะนําเสนองบในปี 58 ซึ่งเรารู้ช่องทางแล้ว คิดว่าตรงนี้ถ้าทําได้จริงๆ ไม่น่า
เกินปี 60 คิดว่าเป็นการวางแผนไว้รองรับขยะน่าจะพอดีนะครับ ซึ่งวันนี้บ่อก็
ยังไม่เต็ม แต่มลภาวะมากพอสมควร ทุกที่ก็ไปทิ้งอยู่ตรงนี้ คิดว่าตรงนี้จะ
สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการศึกษาฯ ผม
ได้ยืนยันทุกท่านว่า เราจะทําต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะเรื่องติวเข้ม ติวเข้ม
วันนี้มีการพัฒนาไปถึงเรื่อง Video Link ช่วยให้นักเรียนที่จะต้องมาเรียนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ต้องมาพักค้างคืน 5 วัน เช่น อําเภอศรีเทพ, อําเภอวิเชียรบุรี, 
อําเภอน้ําหนาว, อําเภอเขาค้อ, อําเภอหล่มเก่าที ่อยู ่ไกลๆ แล้วก็ใช้ระบบ 
Link ใช้ในโรงเรียนเราก็พัฒนามาเรื่อยๆ เป็นโครงการที่สัมผัสได้ และได้
รับคําชมจากทุกส่วนและโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียน กล่าวขวัญถึง
โครงการนี้มาก  ซึ่งเป็นการประหยัดให้กับพ่ีน้องประชาชนจํานวนมาก เนื่องจากเรา
ใช้งบประมาณปีหนึ่งประมาณ 5–6 ล้านบาท เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 1,000.- กว่าบาท 
เราได้เลี้ยงอาหารกลางวันเขาด้วย แต่ถ้าเด็กไปเรียนเองแต่ละวิชา 10,000 บาท  
ผมเชื่อว่าเด็ก 5,000 กว่าคน มีโอกาสที ่จะไปติวเข ้มที ่กร ุงเทพมหานครฯ  
จะไปเร ียนกับอาจารย์อุ ๊ อาจารย์ปิง หรืออาจารย์ท่านอื่นก็แล้วแต่ ผมว่า 
ไม่เกิน 5% หรือจะไปจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ รวมแล้วไม่เกิน 15% จาก
นักเรียน 5,000 – 6,000 คน เมื่อเราจัดโครงการนี้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ปกครองค่อนข้างมากนะครับ อย่างปีที่แล้ว ผมน่าจะเคยกล่าวในที่ประชุม 
ผมไปเดินที่ตลาดบึงสามพัน เขาจับมือผมแล้วขอบคุณเขามีลูกสาว 2 คน 
เรียน ม.6 คนหนึ่ง ม.5 คนหนึ่ง ม.5 สอบเทียบได้มาขอเรียนด้วย ลูกเขา
สอบติดมหาวิทยาลัยทั้งสองคน ผมไม่รู้จัก เขาก็โทรมาขอบคุณ เขาบอกว่า 
ถ้าลูกสาวจะต้องไปเรียนที่กรุงเทพฯ ไม่ให้ไปเรียนก็ไม่ยอมไปติวผมก็ต้องไปดู 
ที่บ้านค้าขายก็เป็นห่วงลูก แล้วค่าเรียนก็แพงค่าเช่าอีก แต่มาเรียนที่นี่เขามา
รับมาส่งทุกเย็น ถือว่าสัมผัสได้ว่าเป็นความพึงพอใจ และเป็นการช่วยเหลือพี่
น้องประชาชนได้มาก ส่วนอีกเรื่องหนึ่งของท่านประธานสภาฯ เรื่องเครื่อง
เจาะบาดาล ก็ต้องรอเป็นปี ผมก็ยืนยันว่ารถขุดเจาะบาดาลในชุดของ อบจ.ก็
ไม่เคยหยุด หยุดเฉพาะรถเสียเท่านั้น ถ้าเครื่องจักรเราไม่เสีย เราไม่หยุดนะ
ครับ พนักงานเราทํางานเต็มที่ เรื่องจะซื้อในปี 57 นี้ ผมฝากในส่วนกองช่าง
ที่รับผิดชอบเรื่องรถเจาะบาดาล 1. จะต้องเตรียมพนักงาน 2. ต้องเตรียม
อบรมพนักงาน  
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3. จัดสรรหาพนักงานเพิ่ม ต้องเตรียมในเรื่องนี้ไว้เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ
ท่าน ส.อบจ.สมคิด รินนาศักดิ์ อยากให้กองช่างไปซ่อมก่อน ผมมอบให้กอง
ช่างออกไปสํารวจให้ท่านสมคิดด้วยนะครับ แต่ท่านส.อบจ.สมคิด อย่าเพิ่งไป
ประกาศทางเสียงตามสาย ผมเคยประกาศมาแล้วผมโดนต่อว่าทุกที เผื่อมีเหตุ
ผิดพลาดบางประการที ่ไม่สามารถไปทําให้เขาได้ จะเป็นผลเสียนะครับ 
ชาวบ้านก็จะว่าเราโกหก อะไรที่ยังไม่เห็นชัดเจนให้พูดกว้างๆ ไว้ก่อน แต่ถ้า
อนุมัติงบประมาณแล้วหาผู้รับจ้างแล้ว เราสามารถคุยได้ ผมเคยโดยต่อว่า
มาแล้ว ค้างเขาไว้ตั้งหลายปี คิดว่าได้งบน้ํามันจํานวนมาก ผมก็รับปากไปเรื่อยๆ 
แต่สุดท้าย งบน้ํามันเคยได้ 90 ล้านบาท ลดเหลือ 30 ล้านบาท งบที่ตั ้งไว้
เตรียมไว้งบประมาณก็ไม่พอที่จะทํา สุดท้ายปีถัดมา ผมก็ต้องทําให้เขา ท่าน 
ส.อบจ. สมคิด อย่าพลาดไปประกาศก่อนนะครับ ผมมอบให้กองช่างรับไปดู
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานทีป่ระชุม     ขอบคุณท่านนายกค่ะ เชิญท่านฐิตินันท์ พั้วช่วย ค่ะ 
 

นางฐติินนัท์  พั้วช่วย      กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก พร้อมทั้งเพื่อนสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ดิฉันได้มาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จ ัง ห ว ัด เ พ ช ร บ ูร ณ ์ ก ่อ น ห น ้า นั ้น ด ิฉ ัน เ ค ย เ ป ็น น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี
อําเภอหล่มสัก เรื ่องปัญหาขยะของอําเภอหล่มสัก เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไข
ไม่ได้ ทั้งๆ ที่มีที ่ดินแล้วที ่ตําบลปากช่อง นายกเทศมนตรีคนเก่าเขาซื ้อไว้  
แต่ไม่สามารถทําได้ และช่วงที่ดิฉันเป็นนายกเทศมนตรี ดิฉันได้ทําประชามติ 
เพื่อจะทําเตาเผาที่เดิม อยู่ตรงทางไปหล่มเก่า – นาแซง ครั้งแรกผ่าน พอจะ
ทําจริงๆ ติดต่อบริษัทมา ปรากฏว่าที่ข้างเคียงปกติเป็นที่สาธารณะได้คุยกับ
เจ้าหน้าที่ที่ดินแล้ว ว่าจะทําเตาเผาพอทําประชามติทีหลังไม่ให้ ไม่สามารถที่
จะทําได้ แล้วหล่มสักเป็นเทศบาลเมืองขนาดใหญ่ มีขยะวันละ 10 กว่าตัน 
แล้วถมที่ดินประมาณ 10 กว่าไร่เอง ล้นแล้วล้นอีก จนโดนร้องเรียนจาก
หน่วยงานที่เขาไปสร้างทีหลัง เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช แล้วมี
หน่วยราชการสองสามหน่วยที่ไปร้องเรียนมา ดิฉันก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ 
เพราะว่าเป็นที่ทิ้งขยะเก่าแก่มาก น่าจะ 30 ปี ที่ทิ้งกันมา และไม่สามารถที่
จะไปทิ ้งที ่อื ่นได ้อ ีกแล้ว ดิฉ ันขอฝากท ่านนายกไว ้ว ่า  ขยะเป ็นป ัญหา 
ของเมืองหล่มสักอันดับหนึ่งนะคะ เราสามารถพัฒนาไปหลายๆด้านได้ แต่
ขยะไม่สามารถดําเนินการต่อได้เลย เป็นปัญหาใหญ่ แล้วอยากฝากท่านนายก
ว่าช่วยดูแลอําเภอหล่มสักด้วยนะคะ เกี่ยวกับเรื ่องขยะว่าจะทําอย่างไรจะ
แก้ปัญหาอย่างไร เพื่อพี่น้องชาวตลาดหล่มสัก อําเภอหล่มสักถือได้ว่าเป็นจุด
ศูนย์กลางก็ว่าได้ เพราะ AEC ทําถนนใหญ่ผ่าน ขอฝากท่านนายกมา ณ  โอกาสนี้ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณค่ะ เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
 
 

/ นายก ... 
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นายก อบจ.พช.      กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เทศบาลเมือง
หล่มสัก เมื่อยุคประมาณ 10 ปีก่อน เคยซื้อที่ไว้ที่ตําบลปากช่อง สุดท้ายก็ไม่
สามารถสร้างได้ เพราะไม่ผ่านประชามติ สุดท้ายรุ่นท่าน ส.อบจ. ฐิตินันท์ พั้ว
ช่วย ได้ขยับมาตรงที่นาแซงนะครับ จะเป็นเขตที่เขาจะทําศูนย์ราชการใหม่
ด้วยช่วงนั้น ก็เป็นปัญหาตามมาอีก แต่ที่ผมประสานไว้อยู่ที่ตําบลท่าอิบุญจะมี
ที่สาธารณะอยู่ประมาณ 2,000 – 3,000 ไร่ อันนี้เป็นข้อมูลจากท่านที่
ปรึกษาท่านนิพนธ์ อินแนน ผมให้ประสานกับกํานันหยีวันนั้น ที่เป็นคนมาคุย
กับผมทั ้งสองฝ่ายว่า ให้หาที ่มาให้ชัดเจน แล้วผมจะนําเรื ่องนี ้ไปปรึกษา
ท่านผู้ว่าฯ เพื่อที่จะไปขอใช้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ ซึ่งถ้าใช้ก็ต้องใช้แถวๆ ตรง
กลางด้วยซ้ําไป จะเป็นปัญหาหรือไม่ ผมว่าขณะนี้จะต้องอยู่ที่ความสัมพันธ์ 
ของพวกเราก ับคนในท้องถิ ่นด ้วยนะคร ับ  เวลาที ่เราจะทําประชามติ 
1. ตัวสมาชิกเอง และท่านนายกเทศมนตรี, นายก อบต. จะต้องคุยกันให้รู้
เรื่องก่อน แล้วค่อยเรียกผู้นําในหมู่บ้านมาคุยกัน ก่อนจะทําประชามติ แล้วก็
จะต้องอธิบายให้เขาเห็น ซึ่งเรื่องประชามติเป็นเรื่องยาก ถ้ามีแนวๆ NGO 
หนึ่งคน เราก็เวียนศรีษะแล้วครับ คือ เขาจะท้วงติงอย่างเดียวแต่จะไม่ทํา จะ
มีอย่างนี้ แต่ก็ปัญหาที่เราปฏิเสธไม่ได้ เราต้องแก้ไข ที่แปลงนี้ถ้าสมมุติว่า 
พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างไรก็ให้เชิญท่านนิพนธ์มาพูดคุยหารือกันได้นะครับ แล้วถ้า
ได้ตรงนี้ ผมจะปรึกษาฯ ท่านผู้ว่าฯ แล้วจะเอางบประมาณไปทําเรื่องแบบ 
EIA เรื่องบ่อขยะกว่าจะทําสําเร็จไม่มีขาด 5 ปี อย่างเทศบาลเมืองมีบ่อขยะ
รองรับเพียงพออยู่ในวันนี้ แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
จะต้องคิดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแต่ละมุมก็ต้องช่วยกันแก้ไข ท่านส.อบจ. 
ท่านใดที ่รู ้ส ึกว่าเขตของท่านมีปัญหาเรื ่องบ่อขยะ เราก็นํามาคุยกันในที่
ประชุม เพื่อที่จะหาทางออกร่วมกัน แม้จะไม่สว่างสักทีเดียว แต่ได้หยิบยก
ปัญหาบันทึกในที่ประชุม แล้วเราจะได้ไปสืบเนื่องต่อได้ ขอบคุณมากครับ  
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบคุณท่านนายกค ่ะ ไม ่ทราบว่าท ่านสมาชิกท ่านใดจะอภิปราย 
อีกหรือไม่ เรียนเชิญท่าน  ส.อบจ.ธัชพล ดวงพัตรา 

 

นายธัชพล ดวงพตัรา      กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายธัชพล ดวงพัตรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอ 
เมืองเพชรบูรณ์ เราคุยเรื่องแผนงบประมาณ การพัฒนาต่างๆ ไปพอสมควร 
แล้วนะครับ ขออนุญาตมาเรื่องเกี่ยวกับสันทนาการ การกีฬาบ้างนะครับ  
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกอัครเดช 
ทองใจสด ให้ไปต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ท่านรองอธิบดีทั้งสองท่าน 
พร้อมคณะที่ท่านมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และศาลเยาวชน
เพชรบูรณ์ ทั้งท่านอธิบดีและรองอธิบดีทั้งสองท่าน ได้ฝากขอบพระคุณท่าน
นายกอัครเดช ทองใจสด เป็นอย่างสูง แล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับหัวหน้า
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านบอกว่าได้ข่าวว่าท่านส.อบจ.เพชรบูรณ์ เป็นนักเตะ
ฟุตบอล  อยากขออน ุญาตจ ัดแข ่งข ันฟ ุตบอร ่วมก ับผู ้พ ิพากษาจ ังหว ัด
เพชรบูรณ์กับสมาชิกฯ หรือข้าราชการด้วย ขอบคุณมากครับ        

/ ประธาน... 



 - ๓๕ - 
                                                                                            
 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบค ุณท ่าน  ส .อบจ .  ธ ัชพลค ่ะ  ม ีท ่าน ใดจะอภ ิปราย เพิ ่ม เต ิม 
หรือไม่คะ เชิญท่านเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ค่ะ 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน      กราบ เรี ยนท่ านประธานสภาที่ เ ค ารพ  กระผมนาย เกรี ย งศั ก ด์ิ  
พิ ชิตกวิน  สมาชิกจากอําเภอวิ เชี ยรบุรี  ผมได้รับฟังสมาชิกนําปัญหา 
และความต้องการของประชาชนมาพูดในสภาฯ ผมดีใจ แสดงว่าสมาชิกฯ ของเรา
ข ยั น ขั น แ ข็ ง  เ ข้ า ถึ ง ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  แ ล ะ ไ ด้ นํ า ปั ญ ห า 
และความต้องการมาสู่ สภาฯ แต่เนื่ องจากขณะนี้สมัยสามัญสมัยแรก 
ได้ปิดลงแล้ว ถ้าไม่ขออนุมัติสภาฯ แห่งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ 
นอกสมัยประชุมได้ คณะกรรมการฯก็ประชุมไม่ได้ ปัญหาก็จะสะดุดลง  
เพื่ อให้การทํางานอย่างต่อเนื่ อง ผมขอเสนอสภาฯ  แห่ งนี้ อนุญาตให้
คณะกรรมการฯคณะต่างๆ ได้ดําเนินการนอกสมัยประชุมได้ ขอบคุณมากครับ  

 

 

ประธานทีป่ระชุม      ขอบค ุณท ่านเกร ียงศ ักดิ ์ พิช ิตกว ิน  ก ็จะขอมต ิที ่ประช ุมแห ่งนี ้ว ่า 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้คณะกรรมการสภาฯ ทุกคณะ ให้ ดําเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ นอกสมัยประชุมสภาฯ ทุกคณะ ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบ ยกมือด้วยค่ะ 

 

มตทิีป่ระชุม:      เห็นชอบ 
 

ประธานทีป่ระชุม      มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญอภิปรายได้ค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ดิฉัน
ขอขอบพระค ุณท ุกท ่า นที ่ไ ด ้เ ข ้า ร ่ว มประช ุม โ ดยพร ้อม เพร ีย งก ัน  
วันนี้ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 

 
เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 

 
 

ผู้จดร่างบันทึกรายงานการประชุม 
 

บญุสติา  คํามา 
 

(นางบุญสิตา  คํามา) 
  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 5 

ผู้รับรองร่างบันทึกรายงานการประชุม 
 

บรรเทงิ  สิงหส์ถิตย์ 
 

(นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์) 
เลขานุการสภาฯ 
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